

BÁO CÁO
Về việc phản ánh sân chơi cho học sinh khuyết tật
tại trường tiểu học Thuận Thành

Kính gửi: - Phòng Giáo dục-Đào tạo TP Huế;
- Phụ huynh học sinh.

Trường tiểu học Thuận Thành nhận được phản ánh của quý bậc phụ huynh nhà trường về việc: Thắc mắc về thời gian thi công sân chơi cho học sinh và gây bụi làm ô nhiễm môi trường vào ngày 04/04/2023.

Đầu tiên, thay mặt nhà trường trân trọng cảm ơn quý phụ huynh trong thời gian qua đã luôn đồng hành, hỗ trợ nhà trường khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Liên quan nội dung phản ánh, trường TH Thuận Thành xin trả lời quý ông/bà như sau:

- Vấn đề thứ 1:

Đầu năm học 2022-2023, ngoài những kinh phí thu hộ theo quy định Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐND ngày 03/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì nhà trường không thu bất kỳ khoản phí xây dựng trường nào đối với học sinh (Thông tin phản ánh khoảng tháng 9/2022 đầu năm học có đóng thêm khoản thu 50.000vnd/1em với lý do để sửa lại khoảng sân sau là không có).

- Vấn đề thứ 2:

Hiện tại, trường TH Thuận Thành có 03 lớp học sinh khuyết tật chuyên biệt, cho nên nhà trường đã tạo sân chơi “Giác quan” dành cho học sinh khuyết tật (vị trí bên phải nhìn từ ngoài vào), sân được thiết kế sạp nhâm mịn để dành cho các em học sinh khuyết tật chuyên biệt sử dụng với mục đích để các em có thể cảm nhận qua tiếp xúc bằng giác quan và an toàn khi té ngã. Đồng thời, sân chơi này nhà trường sử dụng kinh phí do Dự án “Trường học hạnh phúc” tài trợ để thực hiện không huy động các khoản đóng góp của học sinh.

Trong thời gian gần đây, có một số học sinh đùa nghịch, chạy nhảy có ảnh hưởng bụi tại công phụ. Nhà trường sẽ có kế hoạch khắc phục sớm nhất đảm môi trường trong lành, an toàn cho học sinh.

Trường tiểu học Thuận Thành xin báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế và giải thích để quý bậc phụ huynh tại trường được rõ. Nhà trường xin chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của quý ông/bà. Rất mong nhận được góp ý của quý ông/bà để xây dựng nhà trường càng ngày tốt hơn. Trân trọng!

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thị Tú Khanh